

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ (29ก.พ.59)</p>	<p><b>ระบบหลักประกันสุขภาพ</b> -เสนอข่าว นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช. ระบุ การตีความครม.มีเลศนัย ปลอมใจให้พ.จัดซื้อยาเองและ ให้สปสช.ต้องขอเป็นครั้งๆ ทั้งหมดเป็นการทำลายระบบหลักประกันสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยชัดเจน ทำให้ราคาขายสูงขึ้น และได้ยาไม่ตรงกำหนด ทำให้ผู้ป่วยขาดยาและต้องยา ห่วงผู้ป่วยเอดส์นับแสน นอกจากนี้ การปลดล็อกการใช้งบกองทุนผ่านมานานกว่า 1 เดือนยังไม่คืบหน้า</p>
<p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ (29ก.พ.59)</p>	<p><b>สปสช.แจ้งความเพจสมพันธ์แพทย์</b> -เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. กล่าวว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่แจ้งความเอาผิด พญ.ประชุมพร บุรณ์เจริญ-เพจสมพันธ์แพทย์ ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เผยแพร่ข้อมูลเท็จ ตัดต่อโลโก้สำนักงานเป็น “สำนักงานผลิตแห่งชาติ” และระบุว่า ขึ้นโบนัสเจ้าหน้าที่ทั้งที่รพ.ขาดทุนทั่วประเทศ ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะไม่สามารถทำได้ ข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งหมดเป็นเท็จ มีเจตนาให้แพทย์ พยาบาล เกือบครึ่งสปสช.</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (27ก.พ.59)</p>	<p><b>บอร์ด สสส.</b> -เสนอข่าว พล.ท.ชาติอุดม ติตตะสิริ ประธาน คตร. แสดงความเห็นต่อการสรรหาบอร์ด สสส. ทดแทน 7 คนที่พ้นตำแหน่ง ว่า ขอให้เป็นที่หน้าของผู้ที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว สำหรับอดีตกรรมการ 7 คน ข้อมูลอยู่ที่ ป.ป.ท. หากตรวจสอบแล้วไม่มีอะไร ก็เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ของทั้ง 7 ท่าน ส่วนกรณีที่มีชื่อ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัด สธ. มีความเหมาะสมที่จะรับหน้าที่ในการคลี่คลายปัญหานี้ ยังไม่ทราบข้อมูล แต่หากมีการเข้าสู่กระบวนการคัดสรรอย่างถูกต้อง ก็ต้องให้โอกาสในการทำงาน</p> <p>กรณีดีเอสไอจะสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิหรือเอ็นจีโอที่รับเงินสสส.ไปได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ว่าจะดำเนินการอย่างไร อาจใช้แค่กลไกการตรวจสอบของ ป.ป.ท. ได้ ส่วนเรื่อง ที่ตรวจสอบพบมูลนิธิวิถีสู่และชีวิติ ซึ่งได้รับเงิน สสส มีความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมกับป.ป.ท.เช่นกัน</p> <p>กรณีเอ็นจีโอไม่ยอมชำระภาษีตามที่กรมสรรพากรแจ้ง ต้องว่ากันตามกฎหมายเรื่องหน้าที่การเสียภาษี ซึ่งส่วนใหญ่ก็เสียภาษีกัน อาจจะมีบางที่หรือบางองค์กร บางมูลนิธิ ยังไม่ได้ดำเนินการ ส่วนการตรวจสอบข้อมูลการจัดตั้งมูลนิธิหรือเอ็นจีโอที่ดำเนินการในประเทศ เพราะอาจมีผลต่อความมั่นคงและกิจการภายในของประเทศนั้น ถ้าองค์กรใดมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย มีคนรับรู้ก็ต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษกัน และตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี หากใครทำผิดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม</p> <p>ด้าน ดร.สุปรีตา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวถึงเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทดแทน 7 คนที่พ้นตำแหน่ง ว่า ดำเนินการตามระเบียบวิธีการสรรหา มีความโปร่งใส แล้วขั้นตอนต่อไปจะนำรายชื่อคณะกรรมการทั้ง 7 คนเสนอให้ครม.พิจารณาแต่งตั้งต่อไป สำหรับอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คนที่ถูกปลดจากการปฏิบัติหน้าที่ เวลานี้ถือว่า ยังไม่เป็นผู้กระทำผิด แต่คงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และพ้นตำแหน่งไปตามคำสั่ง ม.44</p>
<p>ข่าวสด ,มติชน (29 ก.พ.59)</p>	<p><b>พบคนกรุงเข้าไม่ถึง30บ.</b> -เสนอข่าว นายสมชาย กระจ่างแสง อนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ด้านบริการสุขภาพ กล่าวว่า คนกรุงเทพฯ มีปัญหาเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาลที่มีอยู่ จากข้อมูลของ สปสช. สสำรวจผู้ป่วยสิทธิ 30 บาท พบว่าแทบทุกจังหวัดมีผู้ป่วยเข้ารับบริการเฉลี่ย 3.5 ครั้งต่อคนต่อปี แต่พื้นที่ กทม. กลับพบผู้ป่วยเข้ารับบริการเพียง 1.6 ครั้งต่อคนต่อปีเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าคนกรุงขาดโอกาสการรับบริการขั้นพื้นฐาน เป็นเพราะในต่างจังหวัดมีหน่วยบริการใกล้บ้าน มีรพ.หลายระดับ เป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการ ไม่ต้องไป รพ.ระดับจังหวัด แต่ กทม.ไม่มีหน่วยบริการใกล้บ้าน มีเพียงศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกทม. 68 แห่ง แต่จะดีกว่าหากจะยกระดับให้เป็น รพช. เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้คนกรุง รวมทั้งยังทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้วย</p>
	<p><b>นโยบายสุขภาพแรงงานข้ามชาติ</b></p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (28ก.พ.59)</p>	<p>-เสนอบทความ บทเรียนแรงงานต่างด้าวปี 58 ช่องโหว่ 'การศึกษา สาธารณสุขเด็ก' โดย เสถียร ทันทพรม ประธานเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ มองว่า ที่ผ่านมาระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายประกันสุขภาพแก่ แรงงานข้ามชาติ แต่พบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงหลักประกัน โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีการจ้างแรงงานข้ามชาติจำนวนมาก เช่น กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ตราด เชียงใหม่ ระยอง ชลบุรี</p> <p>ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเกือบทุกแห่ง จะขายประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวเฉพาะที่มีบัตรประจำตัวหรือ หนังสือเดินทาง หรือมีเอกสารการจ้างงานของนายจ้างเท่านั้น ทำให้แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าถึง ลำบาก แต่รพ.วังจันทร์ จ.ระยอง เป็นตัวอย่างที่เปิดช่องให้แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารสามารถซื้อประกันสุขภาพได้ เพียงพิมพ์ลายนิ้วมือ ถามชื่อสกุล แล้วให้ผู้อำนวยการรพ.รับรองเท่านั้น จึงอยากให้หลายโรงพยาบาลดำเนินการ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ การที่กระทรวงสาธารณสุขยกเลิกสิทธิประโยชน์สำหรับเด็กแรกเกิด กรณีป่วยหลังคลอด 28 วัน ตามสิทธิในหลักประกันสุขภาพของแม่ ทำให้เด็กต้องซื้อประกันสุขภาพทันทีหลังคลอด หากกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีมาตรการบังคับให้สถานพยาบาลขายให้กับเด็กทุกคน จะทำให้พ่อแม่เด็กต้องจ่ายเงินค่ารักษาเอง และอาจส่งผล กระทบต่อการเข้าถึงบริการของเด็กแรกเกิด</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก (28ก.พ.59)</p>	<p><b>ปัญหาภัยแล้ง</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ เป็นห่วงเรื่องปัญหา ภัยแล้งมาก รัฐบาลเตรียมมรดงค้ให้คนไทยประหยัดน้ำอย่างจริงจัง และเชิญชวนประชาชนใช้การรดน้ำดำหัวแทนการ เล่นสาดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งกักขั้ให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ สร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องปริมาณน้ำในโรงแรมที่พัก หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งอาจจะกระทบต่อการ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย</p> <p>-เสนอข่าว กรณีรพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา ประสบปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้ำที่ใช้ผลิตประปาของรพ.แห้งขอด น้ำบาดาลที่ขุดได้มีรสเค็ม ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับล้าง เครื่องมือทางการแพทย์และน้ำอุปโภคบริโภค</p> <p>ล่าสุด นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เดินทางไปติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่รพ.พระทองคำ พร้อมทั้งตรวจความก้าวหน้าของโครงการน้ำระบบอาร์โอ หลังจากอนุมัติงบประมาณฉุกเฉิน 4 แสนบาท เพื่อก่อสร้าง โรงกรองและติดตั้งระบบกรองน้ำ โดยการก่อสร้างคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 80 เหลือเพียงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เท่านั้น คาดว่าภายในต้นเดือนมีนาคมจะเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ โดยจะสามารถกรองน้ำบาดาลที่มีความเค็มได้ อย่างไร ก็ตาม ปัจจุบันแหล่งน้ำดิบของรพ.แห้งขอด จึงได้ขอการสนับสนุนน้ำสะอาดที่ผ่านระบบอาร์โอ จาก อบต.พังเทียม และเทศบาลตำบลพระทองคำใช้บรรเทาความเดือดร้อนสัปดาห์ละ 1 หมื่นลิตร</p> <p>ส่วนแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต สสจ.นครราชสีมาได้อนุมัติงบประมาณให้อีก 1.8 ล้าน บาท เพื่อสร้างโรงกรองน้ำขนาดใหญ่ภายในรพ. เพื่อให้สามารถกรองน้ำสำหรับใช้ได้เพียงพอ นอกจากนี้ เทศบาล ตำบลพระทองคำได้วางแผนปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาด้วยการวางท่อเมนขนาดใหญ่มายังรพ.เพื่อ แก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่พอใช้ในอนาคต</p>
<p>มติชน (28ก.พ.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นายเสกสรร บุญประสิทธิ์ ปลัดอาวุโส อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น กล่าวว่า แม้รพ.เวียงเก่าจะยังไม่ได้เปิด บริการเต็มรูปแบบ และมีประชาชนมารับบริการวันละ 40-50 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้เทศบาลเวียงเก่าจะนำรถขนน้ำมาส่ง ให้ตลอด แต่ล่าสุดทางเทศบาลต้องขนน้ำส่งให้กับประชาชนในพื้นที่ภัยแล้งแทน รพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ร่วมกันแก้ไขปัญห โดยขุดบ่อบาดาล 7 บ่อ แต่มีปริมาณน้ำน้อย น้ำขุ่นและมีสีแดง ต้องกรองก่อนนำมาใช้ แต่ไม่ สามารถใช้ล้างเครื่องมือแพทย์ได้ จึงต้องรวบรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วส่งไปทำความสะอาดที่โรงพยาบาล รพ.ภูเวียงแทน</p>
<p>มติชน(29ก.พ.59)</p>	<p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. ห่วงประชาชนเป็นโรคโรคอุจจาระร่วง ซึ่งพบได้ บ่อยในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยจาก 77 จังหวัด รวม 153,098 คน เสียชีวิต 2 ราย ภาคเหนือป่วยสูงสุด กลุ่มที่กินข้าวเหนียว มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อโรคที่ติดมากับ มือและเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายกว่าผู้ที่กินข้าวโดยใช้ช้อนตัก ขอให้ล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้งก่อนกินอาหาร โดยการล้างมือ 15 วินาที จะขจัดเชื้อโรคจากมือได้ร้อยละ 90</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>-ด้าน จ.เชียงใหม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งใน 8 อำเภอ และมีรายงานว่า รพ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เริ่มประสบปัญหารุนแรงมากขึ้น เพราะจำเป็นต้องใช้น้ำในโรงพยาบาลวันละ 220,000 ลิตร ในการฟอกไต ผ่าตัด ล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ซักล้างเสื้อผ้า และอุปโภค-บริโภค ต้องอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ขนส่งน้ำสะอาดมาบรรเทาความเดือดร้อน</p>
<p>ไทยโพสต์ ข่าวสด (29ก.พ.59)</p>	<p><b>หุ้นส่วนที่พีพี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คณะกรรมการ นโยบายด้านสาธารณสุข ได้ตั้ง คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของทีพีพีต่อการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นผลกระทบ ได้ใช้สินค้าและบริการเป็นจุดเริ่มต้นการวิเคราะห์ทั้งหมด 7 รายการ ได้แก่ 1.ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร ยา วัคซีน ชีววัตถุและผลกระทบทางทรัพย์สินทางปัญญาต่อระบบยา 2.เครื่องมือแพทย์ 3.เครื่องสำอาง 4.อาหาร 5. ยาสูบ 6.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 7.การค้าบริการสุขภาพ โดยวิเคราะห์ผลกระทบตามห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของสินค้าและบริการนั้นๆ กำกับด้วยประเด็นจากข้อตกลง และประเด็นที่มีความคาบเกี่ยวกับนโยบาย/กฎหมาย/กฎระเบียบที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้เห็นภาพอย่างเป็นระบบ ก่อนจะนำเสนอรัฐบาลต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ (27ก.พ.59)</p> <p>ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวทะเลลูกคน (28ก.พ.59)</p>	<p><b>เหยื่อคัลเจอร์เซปิง</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.โสภา เรืองเสมอ อายุ 47 ปี และทนายความ นำหลักฐานเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่สคบ. หลังเคยร้องเรียนถูกดร.เซปิง หลอกทำศัลยกรรมสุดท้ายไม่เป็นไปตามที่ตกลง ด้านเจ้าหน้าที่สคบ.ระบุ ต้องการทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการสอบถามดร.เซปิงที่จะเดินทางมาชี้แจง 4 มี.ค.นี้</p> <p>-เสนอประวัติของ ดร.เซปิง ไชยศาสน์ อายุ 38 ปี จบปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในปี 2552 ปี 2553-54 ปริญญาโท Golf Management (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2555-58 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต (DBA) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดรายการวิทยุและผลิตรายการ เพื่อธุรกิจการค้า และการท่องเที่ยว ปี 2552 ก่อตั้งกองทุนเผยแผ่พุทธวจน ร่วมกับ ประจวบ ไชยสาส์น ปี 2552 ได้รางวัลเทพทอง ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ปี 2553 ได้โล่เกียรตินิยม "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" ผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียงฯ ผลิตและพิธีกรรายการ "พุทธวจนคำสอนจากพุทธโอษฐ์" ทาง ททบ.5 และ NBT ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งความงามให้กับโรงพยาบาล คลินิกชั้นนำ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (27ก.พ.59)</p> <p>มติชน เดลินิวส์ (28ก.พ.59)</p> <p>คมชัดลึก (29 ก.พ.59)</p> <p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา มติชน ไทยโพสต์ (29 ก.พ.59)</p> <p>ไทยรัฐ (29 ก.พ.59)</p> <p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>โรคซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น เผยว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาเป็นรายแรกของประเทศ โดยเป็นเด็กหนุ่มชาวญี่ปุ่นที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากบราซิล มีไข้สูง 38 องศาเซลเซียส ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. แต่เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของสถานีกักกันโรคในญี่ปุ่นล้มเหลว</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา เปิดเผยถึงกรณีหญิงตั้งครรภ์ในสหรัฐที่ติดเชื้อไวรัสซิกา 9 คน ว่า ในจำนวนนี้ 2 รายเลือกทำแท้งทารกในครรภ์ และอีก 1 คนได้ให้กำเนิดทารกซึ่งมีศีรษะเล็กผิดปกติ เชื่อว่ามีสาเหตุมาจากไวรัสซิกา อย่างไรก็ดี นายทอม ฟรีเดน ผู้อำนวยการซีดีซี ตั้งข้อสังเกตพบว่า ผู้หญิงท้องที่ติดเชื้อซิกาแล้วทำแท้งมีร้อยละ 10-20 เพราะพบเชื้อไวรัสซิกาเข้าไปในรกแล้วมีผลต่อตัวอ่อนในครรภ์ ทั้งคลอดบุตรก่อนกำหนด เกิดมาสมองเล็ก และสุขภาพแข็งแรง ดังนั้นจึงไม่แน่ชัดว่าเชื้อซิกาทำให้สมองของทารกเล็กผิดปกติ จะต้องมีการวิจัยศึกษาให้มากกว่านี้ อย่างไรก็ดี รายละเอียดที่ได้จากหญิงตั้งครรภ์ทั้ง 9 รายชี้ว่า อาการที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในช่วงการติดเชื้อระยะแรกๆ โดย 6 คนในจำนวนนี้ตรวจพบติดเชื้อซิกาในช่วงตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (ซีดีซี) แถลงว่าสถานการณ์ไวรัสซิกาในบราซิลยังไม่นิ่ง และแนะนำสตรีมีครรภ์ไม่ควรเดินทางไปยังบราซิลเพื่อร่วมชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก หรือหากต้องไป ควรปรึกษาแพทย์ก่อน</p> <p>-เสนอข่าว สาวฝรั่งเศสติดไวรัสซิกาจากคู่นอนที่เพิ่งกลับจากบราซิล เป็นการแพร่ผ่านเพศสัมพันธ์รายแรกของยุโรปแต่อาการไม่หนักถึงกับต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและขณะนี้อาการดีขึ้นแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว รัฐมนตรีสาธารณสุขคอซตาริกา ลงนามคำสั่งประกาศ "มาตรการฉุกเฉินป้องกัน" การแพร่ระบาดของไวรัสซิกา พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิใช้อำนาจทางการเงินและบุคลากรเพื่อปราบปรามและจำกัดการแพร่กระจายยุงลาย หลังพบผู้ป่วย 2 ราย</p> <p>-เสนอข่าว ด้านสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติโคลอมเบียรายงานว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศแล้ว 42,706</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(29 ก.พ.59)</p> <p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา (29 ก.พ.59)</p> <p>เดลินิวส์ (29 ก.พ.59)</p>	<p><b>ประเด็นข่าว</b></p> <p>ราย โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,695 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ 1,300 ราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำนายว่า ถ้าไม่สามารถยับยั้งการระบาดของซิกา ในปีนี้โคลอมเบียจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกามากกว่า 600,000 ราย และจะมีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิกาตลอดลูกที่มีภาวะศีรษะเล็กกว่าปกติมากกว่า 500 ราย</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก ระบุว่า พบหลักฐานการติดเชื้อไวรัสซิกาในบางระดับใน 46 ประเทศ และ 130 ประเทศเป็นแหล่งอาศัยของยุงลายบ้านที่เป็นพาหะ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ไวรัสนี้อาจจะระบาดอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว</p> <p>-เสนอบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ สามารถตรวจได้ 2 วิธี ทั้งตรวจทางเลือดและปัสสาวะสามารถทราบผลได้หลังจากส่งตัวอย่างตรวจภายในไม่เกิน 8 ชั่วโมง โดยการตรวจจะเป็นแบบ Real-time RT-PCR เป็นการตรวจแบบเดียวกับเมอร์ส อีโบล่า หรือไข้เลือดออก ตั้งแต่ ม.ค. 58-ม.ค.59 มีผู้ส่งตรวจเชื้อไวรัสซิกาแล้วจำนวน 42 ราย พบมีการ ติดเชื้อ 7 ราย ทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา ให้แก่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากแนวโน้มหรือสถานการณ์การระบาดของโรคและความคุ้มค่า เพราะการจะพัฒนาหรือจัดตั้งแล็บแต่ละแห่งต้องคุ้มค่างบประมาณ</p>
<p>สำนักข่าว ไอ เอ็น เอ็น ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (27ก.พ.59)</p>	<p><b>3 เก็บป้องกัน 3 โรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วย พล.ต.สุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บังคับการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน พระภิกษุสงฆ์ ประชาชน และซрк. ร่วมดำเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายในวัดพุทธปัญญา และชุมชนใกล้เคียง ป้องกัน 3 โรคที่เกิดจากยุงลาย คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อ ยุงลาย ผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำ พบลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์สูง วัดพร้อยละ 60 โรงเรียนพร้อยละ 40 บ้านพร้อยละ 30 สธ.จึงออกมาตรการสำคัญตามแนวทาง ประชากรร่วมใจ ใช้ 3 เก็บ ป้องกันโรค ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกกระทรวง และประชาชนทุกพื้นที่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคจากยุงลาย 3 เก็บ คือ เก็บบ้านให้ปลอดภย โปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่</p>
<p>มติชน ข่าวสด (28ก.พ.59)</p>	<p><b>นวัตกรรม “กั้บดักไข่ยุง”</b></p> <p>-เสนอสรุป นวัตกรรม “กั้บดักไข่ยุง” สกั้ดการแพร่พันธุ์ยุงพาหะโรค โดย นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้คิดค้นนวัตกรรม “กั้บดักไข่ยุง” ซึ่งมีประสิทธิภาพลดปริมาณการแพร่พันธุ์ของยุง และลดพื้นที่การใช้สารกำจัดลูกน้ำยุงในภาชนะตามบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม โดยหลักการทำงานของกั้บดักไข่ยุง จะบินเข้ามาตามช่องกั้บดัก ซึ่งภายในบรรจุสารดึงดูดเป็นตัวกระตุ้นให้ยุงบินเข้ามาวางไข่ สารกำจัดลูกน้ำที่ใส่ไว้ภายในก็จะฆ่าลูกน้ำที่ทำให้ยุงไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์ (27ก.พ.59)</p>	<p><b>ยาทากันยุง</b></p> <p>-เสนอบทความ โรงงานเภสัชกรรมทหารได้มีการคิดค้นยาทากันยุงที่มีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ได้นานกว่า 7 ชั่วโมง เพื่อให้ทหารนำไปใช้ในการลาดตระเวน ประจำการ หรือฝึกกองกำลัง ซึ่งในแต่ละปีมีการใช้ประมาณกว่าแสนขวด จึงได้มีการพัฒนาสูตรจากเดิมที่มีความเข้มข้น 15% เพิ่มขึ้นเป็น 33% หรือ ดีเฟนซีรีเพลเลนท์ มิลค์กี้ไลซัน ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับสูตรที่มีการใช้ในกองทัพสหรัฐอเมริกา</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (27ก.พ.59)</p> <p>คมชัดลึก (27ก.พ.59)</p>	<p><b>ทารกถูกแทง 14 แผล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. เผยอาการเด็กทารกถูกแทง 14 แผล ก่อนฝังดินที่ จ.ขอนแก่น รู้สึกตัวดี ใส่ท่อช่วยหายใจ ใส่สายระบายลมจากปอด เผื่อระวังการติดเชื้อ กำชับ รพ.ขอนแก่นดูแลดีที่สุด</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ขอนแก่นรายงานอาการทารกแรกเกิดเพศชาย ถูกแทง 14 แผลและนำไปฝังดินภายในป่าคา ลิปดัส ล่าสุดรู้สึกตัวดี แต่ยังคงต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจ ยังมีลมที่ช่องเยื่อหุ้มปอด แต่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ ยังคงงดน้ำและอาหาร ให้สารละลายและยาปฏิชีวนะ 3 ชนิดทางหลอดเลือดดำ ไม่มีภาวะช็อค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ส่วนปัญหาโพแทสเซียมและน้ำตาลในเลือดต่ำได้รับการแก้ไขแล้ว อย่างไรก็ตาม แผนการรักษาขณะนี้คือ การเฝ้าระวังภาวะติดเชื้อ และลดเครื่องช่วยหายใจ ทั้งนี้ ได้รับโทรศัพท์จากผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือทารกชายนี้เป็นจำนวนมาก จึงแจ้งให้ทราบว่า รพ.ไม่มีการจัดตั้งกองทุนใดๆ แต่หากประสงค์จะ รพ.ยินดีรวบรวมสิ่งของบริจาคส่งต่อให้หน่วยงานสุดท้ายที่จะรับเด็กไปอุปการะต่อไป</p> <p>ส่วนความคืบหน้าคดี ตำรวจจับนางมล (นามสมมุติ) อายุ 42 ปี ชาวบ้านใหม่มาเพียง ต.ดอนนิม อ.เวียงใหญ่ ตรวจดีเอ็นเอ ยอมรับว่าเป็นแม่เด็ก อ้างไม่ต้องการมีลูกอีก เพราะมีลูกแล้ว 3 คน ขณะตั้งครรภ์ก็ไม่มีใครรู้แม่กระทั่งสามี ทำทั้งหมดโดยลำพังไม่มีใครอื่นรู้เห็น ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ และจะแถลงข่าวเรื่องนี้ต่อไป</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (27ก.พ.59)</p>	<p><b>ผ่าสาวท้องโต 2 ปี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี ร่วมกันแถลงข่าวการผ่าตัด นางโสภา เจริญผล อายุ 41 ปี ซึ่งได้รับการส่งตัวจากรพ.สมุทรปราการ ใช้เวลาในการผ่าตัด 3 ชั่วโมง เพื่อนำก้อนถุงรังไข่ข้างซ้ายออกมา มีน้ำหนัก 34 กิโลกรัม ด้านในเป็นหย่อมก้อนแข็งๆ จึงส่งพยาธิแพทย์ตรวจวิเคราะห์ต่อไป หลังผ่าตัดคนไข้ฟื้นตัวดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อนและจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด คาดว่าน่าจะพักฟื้นที่โรงพยาบาลอีกประมาณ 4-5 วัน และกรมการแพทย์จะเป็นผู้ดูแลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เตือนเนื่องอกรังไข่บ่อยครั้งจะไม่มีอาการ ดังนั้นขอให้สตรีทุกคนตรวจร่างกายทุกปีว่าก้อนรังไข่โตหรือไม่</p>
<p>บ้านเมือง(29ก.พ.59)</p>	<p><b>มะเร็งรังไข่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ กันทถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งรังไข่ รพ.จุฬาฯ กล่าวเตือนกรณีการตรวจมะเร็งรังไข่ในผู้หญิง หลังมีข่าวดารารายว่า ขณะนี้คงมีรพ.เอกชนหลายแห่งเตรียมออกโปรแกรมตรวจหามะเร็งรังไข่ ซึ่งโดยทั่วไปผู้หญิงทุกคนควรรับการตรวจมะเร็งปากมดลูก หากแพทย์พบก้อนหรือสงสัยจะมีการตรวจละเอียดแบบเฉพาะทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเสียเงินโดยใช่เหตุ เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารพ.รัฐ สำหรับอัตราการเกิดโรคมะเร็งรังไข่ในผู้หญิง เกิดขึ้นได้น้อย หากพบว่าร่างกายมีความผิดปกติของประจำเดือน คล้ำท้องมีก้อน ควรรีบพบแพทย์ทันที ผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งรังไข่น้อยกว่า ไม่แนะนำให้ผู้หญิงที่มีอายุมากเกิน 50 ปี ขึ้นไปตัดมดลูก เพื่อป้องกันโรคมะเร็งรังไข่ทั้งหมด รังไข่ เนื่องจากมีอันตรายถึงชีวิตได้ ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นประจำทุกปี เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (29ก.พ.59)</p>	<p><b>ทนายแจ้งรพพยาบาลฉุกเฉินมีสิทธิวิ่งเร็วเกินกำหนด</b></p> <p>-เสนอข่าว หลังจากโลกโซเชียลได้เผยแพร่ภาพถ่ายใบสั่งรพพยาบาลฉุกเฉิน รพ.พิจิตร ในข้อหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ออกโดยศูนย์ควบคุมความเร็วและกวดขันวินัยจราจร ตำรวจภูธรพิษณุโลก ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุ</p> <p>นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงว่า รพพยาบาลฉุกเฉินได้รับยกเว้นตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 75 (3) นั่นคือ มีสิทธิ์ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้</p> <p>ด้าน พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก.ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า รพพยาบาลคันดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่จริงหรือไม่ เพราะที่ผ่านมามักมีรถฉุกเฉินหลายคันแอบอ้างขับรถเร็ว ทั้งนี้ไม่มีผู้ป่วย หากขับรถเร็วระหว่างปฏิบัติหน้าที่จริงก็ไม่มีผิด</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ แนวนหน้า (29ก.พ.59)</p>	<p><b>กลุ่มคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป มีมติเห็นชอบในการผลักดันผลิตภัณฑ์เป้าหมายหลักเพิ่มใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ 2.ผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ์จากวัตถุดิบธรรมชาติ 3.ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ 4.ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ เช่น ถูมือยาง ถูยางอนามัย และยางเบรค ซึ่งเชื่อว่าจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนมากขึ้น</p> <p>อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญที่ขัดขวางการลงทุนของคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป คือ ความล่าช้าในการขออนุญาตจากอย. ซึ่งแนวทางแก้ไข อย.ได้เสนอให้จัดตั้งสถาบันตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติเป็นองค์กรมหาชน เพื่อลดเวลาการบริหารจัดการและช่วยแก้การขาดแคลนบุคลากร แต่ข้อเสนอดังกล่าวยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร และภาคเอกชนเสนอให้เร่งรัดการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบครบวงจร โดยเฉพาะในเรื่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์แนวหน้า (27ก.พ.59)	<p><b>ผู้หญิงที่มีบุตร ป่วยเบาหวาน เสี่ยงนิ้วในไต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า นิ้วในถุงน้ำดีพบในผู้มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 1-2 เท่า ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง ผู้หญิงที่มีบุตรแล้ว ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ธาลัสซีเมีย โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก มีโอกาสเป็นนิ้วในถุงน้ำดีมากกว่าคนทั่วไป ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดนิ้วคือ 1.ความอ้วน 2.การได้ฮอร์โมนเอสโตรเจนจากการรับประทานหรือตั้งครภ์ 3.การได้ยาลดไขมันบางชนิด 4.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 5. การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว</p> <p>การรักษาที่ดีที่สุดในปัจจุบัน คือการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง โดยการเจาะรูเล็กๆ ที่หน้าท้อง ถ้าผู้ป่วยไม่มีถุงน้ำดีอีกเสบเฉียบพลัน การผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้องสามารถทำได้สำเร็จถึงร้อยละ 95 ผู้ป่วยที่เป็นนิ้วในถุงน้ำดี แม้จะไม่แสดงอาการ แพทย์จะแนะนำให้รับการผ่าตัด เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ อาจมีการอักเสบและมีโรคแทรกซ้อนตามมา โรคนี้อันตรายได้ด้วยการลดอาหารมีไขมัน และการออกกำลังกายเป็นประจำ</p>
กรมประชาสัมพันธ์ (29ก.พ.59)	<p><b>สธ.พัฒนาระบบปลูกถ่ายอวัยวะ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอกับ ผอ.รพศ./รพท. 38 แห่ง ที่มีศักยภาพในการดำเนินการรับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายไต รวมทั้งให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคไต และกล่าวว่า สธ.ได้จัดทำโครงการปลูกถ่ายไต ถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 58-1 เม.ย. 59 ตั้งเป้าปลูกถ่ายไตให้ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายจำนวน 600 ราย</p>
มติชน (28ก.พ.59)	<p><b>ระวัง “ตะกั่ว” สอดไส้ในกุ้ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษก สธ. กล่าวถึงข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ที่ระบุว่า พบการปลอมปน ตะกั่วในกุ้งรูปแบบต่างๆ ทั้งการยัดก้อนตะกั่วในหัวกุ้งและการยัดแท่งหรือแผ่นตะกั่วในก้ามกุ้ง ซึ่งหากบริโภคเข้าไป จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้</p> <p>สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สธ. แนะนำว่า ควรเลือกซื้อกุ้งที่สด หัวต้องติดกับตัวแน่น ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวแอมโมเนีย เนื้อแข็ง ตาใส เปลือกใส หรือเลือกซื้อจากตลาดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ สำหรับ กุ้งขนาดใหญ่ อาจมีการปลอมปนมากที่สุด ควรสังเกตความผิดปกติของสีและน้ำหนักของตัวกุ้ง โดยเฉพาะบริเวณหัว และก้ามของกุ้ง เนื่องจากเป็นส่วนที่พบการสอดไส้ของตะกั่วบ่อยครั้ง</p>
กรมประชาสัมพันธ์ (29ก.พ.59)	<p><b>ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิริวัตร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดประชุมผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการจากหน่วยงานทั้งในและนอกสธ. ผู้แทนสื่อมวลชน เพื่อพิจารณาทบทวนร่างแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ข้อมูลข่าวสารและความรู้สุขภาพ พ.ศ. 2559-2563 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง</p>
กรุงเทพธุรกิจ (28ก.พ.59)	<p><b>ไทยฆ่าตัวตายอันดับ 3 โลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงษ์ภิรมย์ศานต์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และโฆษก สธ. เผยสถิติคนไทยฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เฉลี่ยกว่า 300 รายต่อเดือน รองจากญี่ปุ่น สวีเดน และสแกนดิเนเวีย ส่วนใหญ่พบอยู่ในวัยทำงานอายุ 20-50 ปี สาเหตุหลัก “ผิดหวังความรัก-ปัญหาครอบครัว-หนี้สิน-เครียดเรื่องงาน” ระบุใช้วิธีผูกคอตายมากที่สุดถึง 70% รองลงมาประมาณ 20% ใช้ยาพิษโดยเฉพาะยาฆ่าแมลง และอีกประมาณ 10% เลือกวิธียิงตัวตาย ซึ่งผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จมักเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คนในครอบครัวควรดูแลกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะคนในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีลักษณะซึมเศร้า ไม่ควรปล่อยให้ย่ำตามลำพัง อยากรู้ว่ามีปัญหาชีวิตหรือวิตกกังวลจนเกิดความเครียด ปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ หรือโทรศัพท์สายด่วนของกรมสุขภาพจิตที่เบอร์ 1667 ได้ตลอดเวลา</p> <p>ด้านนายไพโรจน์ โพธิ์คำ เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู เปิดเผยว่า เดือนสองเดือนมานี้พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายค่อนข้างมาก เฉลี่ยแต่ละวันต้องเก็บศพอย่างน้อย 3-4 ราย ซึ่งการฆ่าตัวตายที่พบมากที่สุดคือ การผูกคอตาย รองลงมา เป็นการกินยาตายและยิงตัวตาย ในกรณีกินยาพิษบ่อยครั้งที่คนในบ้านสามารถช่วยชีวิตไว้ได้ทัน แต่ก็มักก่อเหตุซ้ำหลังจากรักษาตัวหายแล้ว</p>
	<p><b>“ข้าว” กินได้ สารอาหารมาก-ไม่อ้วน</b></p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (28ก.พ.59)</p>	<p>-เสนอบทความว่า น้ําดกใจก็กับข้อมูลของ น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ระบุว่า ช่วง 10 ปี คนไทยกินข้าวน้อยลง จากเดิมกินคนละ 190 กิโลกรัมต่อปี ลดเหลือเพียงคนละ 106 กิโลกรัมต่อปีเท่านั้น</p> <p>นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า ได้มอบหมายให้สำนักโภชนาการรวบรวมข้อมูลผลการศึกษเกี่ยวกับปริมาณการบริโภคข้าวของคนไทย เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าจะส่งผลต่อโภชนาการอย่างไร คาดว่าจะได้ข้อมูลภายใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ มองว่าคนไทยกินข้าวน้อยลง เพราะทางเลือกในการบริโภคมีมากขึ้น โดยเฉพาะความนิยมในการบริโภคอาหารขยะ ซึ่งไม่ถูกหลักโภชนาการ ทั้งนี้ ข้าวจัดเป็นธัญพืชที่มีสารอาหารหลัก การที่คนไทยกินข้าวจึงมีประโยชน์มาก ที่สำคัญกินข้าวกับเครื่องเคียง อย่างเนื้อสัตว์ และผักต่างๆ จะทำให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน</p> <p>ส่วนกรณีวัยหนุ่มสาวที่ต้องการลดแป้ง ลดน้ำตาล เพราะเข้าใจว่าแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตที่มีกลไกเปลี่ยนเป็นน้ำตาล เป็นตัวการที่ทำให้อ้วนนั้น ผศ.วันทนี เกียรติยศ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหิดล กล่าวว่า คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานกับร่างกาย ที่ผ่านมามีการปั่นกระแสว่าบริโภคคาร์โบไฮเดรตแล้วมีผลเสียต่อร่างกาย ทำให้ผู้บริโภคหันไปกินโปรตีนกันมากขึ้น ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริง คาร์โบไฮเดรตมีความสำคัญกับร่างกายมาก สัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมกับร่างกายอยู่ที่ร้อยละ 50-65 ของพลังงานที่ร่างกายต้องการทั้งหมด หรือคิดเป็นคาร์โบไฮเดรต 200-300 กรัมต่อวัน แนะนำให้กินน้ำตาลเท่าที่จำเป็น ไม่เกิน 6 ช้อนชาต่อวัน</p> <p>สรุปคือ กินคาร์โบไฮเดรตไม่ได้ทำให้อ้วน ภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนนั้น เกิดจากการกินอาหารที่ให้พลังงานมากกว่าที่ร่างกายต้องการ จึงเกิดการสะสมเป็นไขมันในร่างกายจนทำให้อ้วน ดังนั้น ควรหันมากินข้าวหรือแป้งที่ไม่ขัดสีเป็นประจำ ร่วมกับกินผักและผลไม้อย่างเพียงพอ</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ตะลอนกรุง (28ก.พ.59) สยามรัฐ (29 ก.พ.59)</p>	<p><b>จับหมอเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งว่า ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่อย. ตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค บุกจับหมอเถื่อนที่ให้บริการเสริมความงามพร้อมของกลาง ใน "คิวดับเบิลยูคลินิกเวชกรรม" ชั้น 10 ห้างสรรพสินค้าย่านพระราม 9 เบื้องต้นดำเนินคดีรวม 3 ข้อหา มีโทษทั้งจำคุกและปรับ</p>
<p>มติชน คอลัมน์รู้ทันโรค (28ก.พ.59)</p>	<p><b>กรมควบคุมโรคเตือนคนไทยรับมือ 'โรค' ไร้พรมแดน</b></p> <p>-เสนอบทความ เมื่อปลายปี 2558 ทั้ง 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ส่งผลให้เกิดการเปิดตลาดเสรี ทำให้มีการไหลเวียนด้านการลงทุน โลจิสติกส์ การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยในการเพิ่มความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไปสู่ประชากรในวงกว้างขึ้น</p> <p>นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีแนวโน้มที่โรคติดต่อที่ถูกควบคุมในอดีต อาจกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง โดยมีสาเหตุมาจาก แรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานในไทยอาจไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่เพียงพอ ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่โรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก รวมถึงโรคทั่วไปที่แพร่ระบาดได้ง่ายอย่างไข้หวัดใหญ่จะกลับมาแพร่ระบาดได้ นอกจากนี้ โรคไม่ติดต่อทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคปอดเรื้อรัง เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นหลังการเปิดเสรีด้านแรงงาน โดยมีแนวโน้มจะเกิดเพิ่มขึ้นตามปัญหาด้านสาธารณสุขหลังการเปิดเสรีอาเซียน</p> <p>ดังนั้น การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอจึงเป็นวิธีพื้นฐานง่ายๆ ที่ช่วยให้ห่างไกลจากโรคร้าย โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม</p>
<p>ข่าวสด ไทยรัฐ คมชัดลึก (29 ก.พ.59)</p>	<p><b>หน้าต่างแห่งโอกาสในการเลี้ยงลูก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต แนะนำหน้าต่างแห่งโอกาส 7 บานเป็นคู่มือเลี้ยงลูกในโลกที่เปลี่ยนไป ประกอบด้วย 1.วัยอนุบาล 3-5 ขวบ สอนให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์ ไม่ตามใจ 2.วัยอนุบาล 3-5 ขวบ สอนให้ลูกรู้จักถูกผิด 3.วัยประถม 6-12 ปี สอนเรื่องประหยัด ฝึกให้วางแผนการใช้เงิน รู้จักการออม 4.วัยประถม 6-12 ปี สอนให้มีวินัย 5.วัยประถม 6-12 ปี สอนให้ใฝ่รู้ ควรให้เด็กสนใจกิจกรรมอย่างอื่นด้วย 6.วัยรุ่น 13 ปีขึ้นไป สอนเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ และ 7.วัยรุ่น 13 ปีขึ้นไป สอนอัตลักษณ์ทางสังคม ขณะที่สื่อและโฆษณาบอกให้ฟังเพื่อ พ่อแม่ต้องสอนลูกให้เท่าทัน และให้มีค่านิยมที่จะอยู่แบบพอเพียง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด (29 ก.พ.59)	<p><b>สถาบันประสาทวิทยาตั้งกองทุนสู้ 'โรคลมชัก'</b></p> <p>-เสนอข่าว เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา "น้องไอซ์" น.ส. อารดา วงศ์ดีเลิศ เข้ายักขาอาการโรคลมชัก ที่น้องไอซ์บอกว่าโรคนี้อันตรายต่อการเรียน ผู้ป่วยโรคลมชักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นด้วยยากันชัก ซึ่งสามารถรับการรักษาได้ในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ แต่เมื่อรักษาด้วยยากันชัก 2 ชนิดแล้วไม่หยุดชัก ซึ่งพบประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยทั้งหมด ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้จะมีอาการชักบ่อย มีโอกาสเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุขณะชัก มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี เนื่องจากต้องหยุดกิจกรรมต่างๆ ไม่สามารถไปโรงเรียนหรือทำงานได้ ดังนั้นแพทย์ที่ดูแลควรส่งปรึกษาแพทย์ด้านลมชักเพื่อการประเมินผ่าตัดรักษาโรคลมชัก เพราะผู้ป่วยเหล่านี้มีโอกาสรักษาลมชักให้หายขาดได้จากการผ่าตัด คุณภาพชีวิตจะดีขึ้น</p>
ไทยรัฐ (29 ก.พ.59)	<p><b>"โฮมโปร" สานต่อโครงการห้องน้ำของหนู</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย นายวิรัช รอดกลิ่น ผู้จัดการโฮมโปร สาขา ชัยพฤกษ์ ร่วมพิธีส่งมอบโครงการห้องน้ำของหนู ที่โรงเรียนสาธิตโชภิตาราม โดยหลักจะเข้าไปปรับปรุงและซ่อมแซมให้กับโรงเรียนระดับประถม เพราะเราเห็นว่าพื้นฐานของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมมาจากการมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกสุขลักษณะก่อนเป็นอันดับแรก จนทำให้มีมาตรฐาน HAS ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข</p>
ไทยรัฐ (29 ก.พ.59)	<p><b>โนโนโฟเบีย</b></p> <p>-เสนอบทความ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสง. อธิบายคำว่า "โนโนโฟเบีย" ในนิยามทางการแพทย์นั้นไม่ใช่โรค แต่เป็นกลุ่มอาการ แปลว่ากังวลอย่างมากต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกังวลมากเกินไปเกินกว่าเหตุ มาจากการที่โทรศัพท์มือถือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และเราเกิดความกังวลใจว่าถ้าไม่มีโทรศัพท์แล้วจะอย่างไร และควรรีบเช็คตัวเองก่อนเกิดผลกระทบทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพสมอง เนื่องจากการใช้งานเทคโนโลยีเป็นการรับข้อมูลของสมองที่ต้องใช้ความเข้มข้นสูงในการจ้องรับข่าวสารหรือใช้งานตลอดเวลา</p>
บ้านเมือง (27ก.พ.59)	<p><b>ช่วยเหลือเด็กบกพร่องทางสติปัญญา</b></p> <p>-เสนอบทความ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ JICA และ Kumamoto University ทำข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในประเทศไทย จำนวน 68 ราย ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก JICA ในระยะเวลา 3 ปี (1 ธ.ค.58-พ.ย.61) เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเด็กบกพร่องทางสติปัญญากว่า 3,000 ราย เปลี่ยนภาวะเป็นพลัง มุ่งพัฒนาบริการสู่มาตรฐานสากล และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างอิสระในอนาคต (Independent Living)</p>
คมชัดลึก ทันหูน (27ก.พ.59)	<p><b>สพล.-ใจกล้า พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินให้อาเซียน</b></p> <p>-เสนอข่าว สพล. และ ใจกล้า ร่วมลงนามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติของภูมิภาคอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค ในการบริหารจัดการภัยพิบัติทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยจะมีการประชุมร่วม 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งฝึกซ้อมภัยพิบัติร่วมกันและจัดทำร่างมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติทางการแพทย์และสาธารณสุขของภูมิภาคร่วมกัน รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลของทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ (DMAT) ของประเทศสมาชิก เบื้องต้น สพล.ได้ประสานให้พ.สรินธรเป็นศูนย์กลางในการสั่งการภัยพิบัติและเป็นศูนย์กลางในการจัดอบรมให้ 10 ประเทศอาเซียน</p>
ประชาชาติธุรกิจ (28ก.พ.59)	<p><b>แอปฯ "อสม.ออนไลน์"</b></p> <p>-เสนอบทความ เอไอเอสเห็นความสำคัญของการทำงานระหว่าง รพ.สต. และ อสม. ที่ต้องลงพื้นที่ปฏิบัติงานในรูปแบบการให้บริการสาธารณสุขผสมผสาน ที่ต้องสามารถบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงนำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน "อสม.ออนไลน์" สำหรับให้ รพ.สต.และอสม. ใช้ในการสื่อสารและเพิ่มศักยภาพการทำงานของสาธารณสุขชุมชนในเชิงรุก ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และใช้งานจริง ที่ รพ.สต.หลักร้อย จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา โดยมีจุดเด่น เรื่องการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะกับคนไทย สามารถส่งข้อความที่หลากหลายหลายรูปแบบ ทั้งตัวอักษร ภาพ เสียง หรือคลิปวิดีโอ และมีการจัดเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตลอดเวลา ขณะนี้กระจายการใช้ไปยังรพ.สต.กว่า 24 แห่ง มีเป้าหมายให้ใช้ในรพ.สต.และอสม.ทั่วประเทศ คาดว่าจะมีการพัฒนาต่อยอดจากการดูแลสุขภาพ ให้เป็นเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อให้มีร่างกายแข็งแรง และมีความหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้ใช้อีกด้วย</p>
	<p><b>แอปพลิเคชัน "ไทยไร้ควัน"</b></p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ แอปเด่น (28ก.พ.59)</p>	<p><b>ประเด็นข่าว</b></p> <p>-เสนอบทความ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ พัฒนาแอปพลิเคชัน "ไทยไร้ควัน" ถือเป็นแอปฯ เลิกบุหรี่แรกของประเทศไทย รองรับทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ ภายในแอปฯ จะมีข้อความให้กำลังใจและคำแนะนำในการเลิกบุหรี่ มีฟีเจอร์ที่ช่วยคำนวณเงินที่เสียไปจากการสูบบุหรี่ และยังคำนวณได้ว่าจำนวนบุหรี่ที่เราสูบไปนั้นทำให้ผู้สูบอายุสั้นไปเท่าไร นอกจากนี้ ยังมีเมนูให้ผู้ใช้งานได้บันทึกไดอารี่ในการสูบบุหรี่ เพื่อใช้เตือนความจำว่าอยู่ในช่วงเลิกบุหรี่ รวมถึงมีเมนูถ่ายภาพ หรือคลิปวิดีโอ เพื่อนำไปแชร์ในเฟซบุ๊กให้เพื่อนและครอบครัวได้เห็นถึงความตั้งใจ และส่งกำลังใจกลับมาให้ และหากยังไม่สามารถเลิกบุหรี่ด้วยตนเองได้ ภายในแอปฯ มีเมนู คิวไวน์ (Quickline) เพื่อต่อสายไปยังเบอร์ โทร.1600 ซึ่งเป็นสายด่วนช่วยเลิกบุหรี่ และยังสามารถค้นหาคลินิกฟ้าใสที่ใกล้ที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีจีพีเอส สามารถโทรศัพท์เข้าไปขอรับบริการได้อีกด้วย</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ (27ก.พ.59)</p>	<p><b>ศาสตร์ครอบแก้วบำบัดโรค</b></p> <p>-เสนอบทความ แนะนำ "ครอบแก้ว" คือการใช้แก้วที่ถูกทำให้เกิดภาวะสุญญากาศครอบลงไปบนตำแหน่งที่ต้องการบำบัดโรคเพื่อขจัดสารพิษ นิยมทำที่บริเวณแผ่นหลังเนื่องจากเป็นจุดที่เส้นลมปราณ เชื่อมกับอวัยวะภายในร่างกาย เช่น หัวใจ ปอด ตับ ฤๅนน้ำดี ม้าม กระเพาะอาหาร ลำไส้ ไต และระบบประสาท จึงช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท ช่วยเร่งการขับของเสียออกจากอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายและกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนของเลือด และน้ำเหลืองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นการยกระดับภูมิต้านทานโรค ทำให้ร่างกายแข็งแรง ควรทำเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง และควรรับบริการควบคู่กับการฝังเข็มเพื่อประสิทธิภาพของการบำบัดอาการของโรค</p> <p>โรคที่สามารถบำบัดได้ด้วยการครอบแก้ว ได้แก่ โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคหูดจุกปาก โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปวดศีรษะไมเกรน โรคผิวหนัง เช่น สิว ฝ้า และยังช่วยฟื้นฟูสุขภาพในด้านกำจัดสารพิษในร่างกาย กำจัดโลหะหนักที่ตกค้างในร่างกายและกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วย</p>
<p>แนวหน้า (27ก.พ.59)</p>	<p><b>เชียงใหม่ในท้าวฟ้าริ้วหอมแผนการปฐมพยาบาล</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานเชียงใหม่ในท้าวฟ้าริ้ว จัดซ้อมแผนฉุกเฉินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่นักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากลที่มีความพร้อมด้านความปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สสจ.เชียงใหม่ รพ.นครพิงค์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และรพ.หางดง</p>
<p>เดลินิวส์ (28ก.พ.59)</p>	<p><b>เตือนกินไข่มดแดงระวังสารเคมี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นพ.สสจ.สกลนคร กล่าวว่า ขณะนี้ยอดผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารหรือท้องร่วงมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด ประกอบกับคนอีสานยังนิยมบริโภคของดิบ ที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ การบริโภคไข่มดแดง ที่ต้องฝากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังสารเคมีปนเปื้อน โดยเฉพาะยาฆ่าแมลง เนื่องจากชาวบ้านที่ออกไปหาของป่า อาจจะหาได้จำนวนมากขึ้น จึงใช้สารเคมีช่วย และฝากเตือนผู้ที่หาของป่า ควรหลีกเลี่ยงใช้สารเคมี และยึดกรรมวิธีการหาของป่าแบบโบราณที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้แทน</p>
<p>เดลินิวส์ (28ก.พ.59)</p>	<p><b>ถวายอาหารพระ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นพ.สสจ.ตรัง เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ถวายอาหารสุขภาพ เพื่อลดพระสงฆ์อาหารโรคเรื้อรัง</p>
<p>มติชน (28ก.พ.59)</p>	<p><b>คัดกรองมะเร็งเต้านมสตรี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สาธิต ไม้ประเสริฐ นพ.สสจ.พัทลุง เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับสสจ.พัทลุง จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ที่ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง</p>
<p>ไทยรัฐ (27ก.พ.59)</p>	<p><b>ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สืบบงษ์ เอ่งฉ้วน แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยด้านสมรรถภาพทางเพศ รพศ.หาดใหญ่ จ. สงขลา เผยปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ สถิติพบว่าผู้ชายจำนวนมากประสบปัญหาดังกล่าวเพิ่มขึ้น ผู้ชายในภาคกลาง โดยเฉพาะสังคมเมืองเป็นหนัก เตือนชายป่วยเบาหวาน-ความดัน นอนน้อย สูบบุหรี่ กินจังก์ฟู้ด เสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ชี้ป้องกันได้ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ เลิกสูบบุหรี่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรับประทาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ (29ก.พ.59)	<p>อาหารให้ครบ 5 หมู่ และมีปัญหาอายุอายุ รับประทานอาหารให้รักษา มีหลายวิธีทั้งการให้ยาไปจนถึงการผ่าตัด</p> <p><b>ปลูกสำนักหมอฟันไม่เห็นแก่เงิน</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังขาดแคลนทันตแพทย์ค่อนข้างมาก สกอ.ได้มีโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2 (ปี 2558-2567) โดยร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกพ. ตั้งเป้าภายใน 5 ปี ต้องเพิ่มสัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากรให้อยู่ที่ 1 ต่อ 4,000 และเป็น 1 ต่อ 3,000 ให้ได้ภายใน 10 ปี ต่อจากนี้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะต้องสร้างแรงจูงใจบัณฑิตออกไปทำงานเพื่อชุมชนในต่างจังหวัดมากขึ้น เพราะเด็กที่มาเรียนหมอฟันส่วนใหญ่ เห็นว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี แต่การทำงานยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่เท่านั้น มทส.ได้พยายามปลูกจิตสำนึกผู้เรียนให้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน เพื่อจะได้เห็นสภาพความขาดแคลนและความต้องการหมอของชาวบ้าน เมื่อจบจะได้ไม่หนีทุน หรือเห็นเงินสำคัญกว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์</p>
คมชัดลึก (29ก.พ.59)	<p><b>มฟล.รับช.พยาบาลหวังร่วมทีมดูแลประช.</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.สุปราณี อัครเสวี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า สำนักวิชาพยาบาล มฟล. เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีภารกิจในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ มีศักยภาพและความพร้อมที่จะจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) เพื่อมาร่วมทีมในการดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อให้บริการสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบัน</p>
ผู้จัดการออนไลน์ (27ก.พ.59)	<p><b>แนะนำศูนย์วัคซีนอาเซียน</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.แอนดริว คอรวิน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโลก วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำศูนย์เฝ้าระวังโรคระบาดและวัคซีนอาเซียน ช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนกลุ่มประเทศอาเซียน แก้ปัญหาการสั่งซื้อ ขนส่งวัคซีนล่าช้า ให้วัคซีนไม่ครอบคลุม ย้ำรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเกิดโรคระบาดสำคัญ เหตุคนยังไม่อยากรับวัคซีนเพราะกลัวผลข้างเคียงและค่าใช้จ่าย ระบุหน่วยงานสาธารณสุขต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง กระตุ้นคนหันมารับวัคซีน</p>
M2F(29ก.พ.59)	<p><b>MBT สารก่อมะเร็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก พบว่าสาร MBT (Mercaptobenzthiazole) เป็นสารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวันที่ทำจากยางอาจเป็นสารก่อมะเร็งที่อันตราย ผู้เชี่ยวชาญ 24 คน จาก 8 ประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมที่เมืองเลียง ประเทศฝรั่งเศส ยกให้ MBT เป็นศูนย์รวมสารก่อมะเร็ง ทั้งมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเม็ดเลือดบางชนิด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มี MBT มีตั้งแต่หัวจุกนมสำหรับดูดเล่นของเด็ก ถูมือยาง ยางรถยนต์ ไปจนถึงถุงยางอนามัย</p>